

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của cơ quan, giải quyết tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; Chi bộ, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể CBCCLĐ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2016 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tuân thủ pháp luật, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

Các hình thức tuyên truyền cụ thể: Thông qua Hội nghị CBCC đầu năm; thông qua các buổi sinh hoạt tập thể định kỳ, giao ban công tác của cơ quan; Cụ thể hóa các quy định thành quy chế để phát huy tính tự giác chấp hành của CBCCLĐ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan. Ngoài ra, Ban Dân tộc còn thực hiện lồng ghép các quy định về pháp luật phòng, chống tham nhũng vào các buổi tập huấn, tuyên truyền tại các địa phương để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng đến với đồng bào miền núi và cán bộ ở cơ sở.

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành

Hàng năm, Ban Dân tộc đã ban hành và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác thanh tra; chương trình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thi đua khen thưởng. Chi bộ và Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: tăng cường hoạt động giám sát của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ của CBCC nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan.

Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức tiếp công dân theo Quyết định số 31/QĐ-BDT ngày 03/7/2015 của Ban Dân tộc; bố trí 01 phòng tiếp công dân tại Ban; phân công đồng chí Phó Trưởng Ban theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách trên địa bàn miền núi; kiểm tra nội bộ về việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan. Đồng thời tiến hành công khai minh bạch mọi hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức cũng như việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động CBCC nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong cơ quan. Phân công, phân cấp rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Công tác tiếp công dân:

Từ 2014-2018, Ban Dân tộc không có trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp.

2.2. Tình hình khiếu nại, tố cáo:

+ Năm 2014: Ban Dân tộc không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của đồng bào.

+ Năm 2015: 06 hộ dân tại Tổ 4, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh có cùng nội dung khiếu nại về việc áp dụng đơn giá bồi thường đất bị thu hồi để thực hiện công trình đường 2/8 nối dài. Qua nghiên cứu, xem xét nhận thấy cả 06 đơn đơn đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Ban đã tiến hành xác minh, nghiên cứu hồ sơ và thực hiện giải thích, vận động đồng bào chấm dứt khiếu nại.

+ Năm 2016 - 2017: 01 đơn thư mang tính chất khiếu nại của công dân người dân tộc thiểu số cư trú tại thành phố Cam Ranh với nội dung phản ánh về việc ông Mang Nhơ xây dựng nhà trái phép trên lối đi, bịt mất con đường vào nhà của ông. Sau khi xem xét nhận thấy đơn của ông Mang Tháo đã gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết là UBND xã Cam Thịnh Tây. Ban Dân tộc đã có văn bản hướng dẫn ông liên hệ với UBND xã Cam Thịnh Tây để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Dân tộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối hợp tại địa phương, nắm bắt những vấn đề nổi cộm để kịp thời giải thích, vận động bà con giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở nhằm hạn chế phát sinh đơn thư từ vùng DTTS miền núi của tỉnh.

III. Đánh giá chung

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ quan Ban Dân tộc đã có những chuyển biến tích cực, Ban Dân tộc tỉnh đã bố trí các điều kiện cần thiết và ban hành quy chế về việc tổ chức tiếp công dân tại Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa; nghiêm túc thực hiện các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo đúng luật, đúng thời hạn. Chủ động phối hợp với các địa phương, tổ chức ở cơ sở có biện pháp tuyên truyền, giải thích, vận động, giải quyết các mâu thuẫn của đồng bào dân tộc thiểu số ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư, ngăn chặn nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, đông người.

Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ luôn cố gắng học hỏi, nghiên cứu thêm tài liệu có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện công tác tiếp công dân đạt hiệu quả.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của cơ quan trong thời gian tới:

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Chỉ thị 35-CT/TW; Thông tri số 28-TT/TU.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; nội quy, quy chế tiếp công dân, quy chế phòng chống tham nhũng của cơ quan.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đầu tư dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh; Tích cực, chủ động nắm bắt những vấn đề nổi cộm tại vùng DTTSMN, kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, giải thích, vận động giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở nhằm hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách cho vùng DTTSMN cũng như trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Trên đây là báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 16/5/2014 của Bộ Chính trị, Ban Dân tộc gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN

Đặng Văn Tuấn